

KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như
Cha trên trời, và cho chúng con biết: ai thấy
Chúa là thấy Chúa Cha.

Xin tỏ cho chúng con thấy nhận thánh Chúa và
chúng con sẽ được cứu thoát. Ánh mắt yêu
thương của Chúa đã cứu Giakêu và Matthêu
khỏi vòng nô lệ tiền bạc; đã giúp người đàn bà
ngoại tình và Mađalêna không còn kiếm tìm
hạnh phúc nơi thụ tạo; đã khiến Phêrô khóc lóc
vì trót phản bội Chúa, và đã hứa Thiên Đàng
cho người trộm cướp có lòng ăn năn.

Xin cho chúng con biết lắng nghe, như chính
Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con,
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Sa-
maria: “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!” Chúa là
gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,
gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót
thương và tha thứ mà biểu lộ uy quyền trên mọi
sự: xin cho Hội Thánh được nên gương mặt
hữu hình của Chúa nơi trần gian, gương mặt
của Chúa sống lại hiển vinh.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng
phải khoác lên người sự yếu đuối để biết đồng
cảm với những người đang sống trong u mê và
lầm lạc: xin cho mọi người đến với các thừa tác
viên đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm,
yêu thương và tha thứ.

Xin Chúa gửi Thánh Thần đến và xúc dầu
thánh hiến mỗi người chúng con, để Năm
Thánh Lòng Thương Xót này trở thành năm
được Chúa ban ân sủng, để Hội Thánh Chúa
được thêm lòng nhiệt thành mang Tin Mừng
đến với người nghèo, loan báo tự do cho những
người bị giam cầm và áp bức, và cho người mù
lại được nhìn thấy.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của
Lòng Thương Xót, chúng con nguyện xin Chúa
là Đấng hằng sống và hiện trị cùng với Chúa
Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở
muôn đời. Amen.



BIỂU TƯỢNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Khẩu hiệu “Thương xót như Chúa Cha” (Luca 6:36) được
dùng làm lời mời gọi học theo mẫu gương thương xót của
Chúa Cha, Ngài bảo chúng ta đừng luận tội hoặc kết án,
nhưng hãy tha thứ và bày tỏ lòng thương yêu, tha thứ vô
hạn. Vị Mục tử Nhân lành, vì lòng thương xót cao cả, đã
nhận lấy thân phận làm người, đôi mắt của Chúa đã hòa
vào đôi mắt con người. Chúa Kitô nhìn bằng đôi mắt
Adam, còn Adam nhìn bằng đôi mắt của Chúa Kitô. Mỗi
người đều nhận ra nơi Đức Kitô có một Adam mới, có bản
tính nhân loại của mình và tương lai đang ở phía trước.

St. James Cathedral

804 Ninth Avenue
Seattle, WA 98104

Điện thoại: 206-622-3559
Fax: 206-622-5303

www.stjames-cathedral.org

ĐƯỜNG THƯƠNG XÓT



St. James
Cathedral
Seattle

ĐƯỜNG THƯƠNG XÓT VIỀNG NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ST. JAMES HÀNH HƯƠNG CẦU NGUYỆN RIÊNG

Mời anh chị em dừng chân và suy gẫm về Lòng Chúa Thương Xót tại các nơi sau đây trong nhà thờ Chính tòa. Cuộc hành hương Đường Thương Xót này mời anh chị em suy gẫm về Lòng Chúa Thương Xót tại bảy nơi đặc biệt trong nhà thờ Chính tòa. Cuộc hành hương là dịp cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và tuyên xưng đức tin, cả hai đều là những việc truyền thống được thực hiện mỗi khi đi hành hương trong Năm Toàn Xá. Để được hưởng ơn Toàn Xá, anh chị em cần Xưng tội và Rửa lễ vào những ngày trước hoặc sau khi viếng nhà thờ Chính tòa St. James.

Việc viếng nhà thờ Chính tòa được bắt đầu bằng Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

1 Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót

Những cánh cửa bằng đồng của nhà thờ Chính tòa được mở ra lần đầu tiên trong lễ khai mạc Đại Năm Thánh 2000. Nay Đức Tổng Giám Mục Sartain chỉ định cửa này làm Cửa Năm Toàn Xá Lòng Thương Xót. Trên những cánh cửa này là những bức phù điêu kể lại mối liên hệ thương yêu của Thiên Chúa với nhân loại, từ câu chuyện Adam và Eva trong Vườn Địa Đàng đến công trình cứu chuộc của Chúa Kitô và thị kiến về Thành Đô Trên Trời.

Thiên Chúa nói với Môsê: Ta muốn tỏ lòng thương xót ai, thì Ta xót thương, muốn động lòng trắc ẩn với ai, thì Ta sẽ trắc ẩn. Vậy ý muốn ấy không lệ thuộc vào ý muốn hay cố gắng của một người nào, mà tùy thuộc Thiên Chúa, Đấng đang tỏ lòng thương xót. (Rôma 9:15-16)

Khi bước qua cửa thương xót, tôi hân hoan trong tình yêu giàu lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban lòng thương xót cho tất cả những người tôi cầu nguyện hôm nay, người sống cũng như những người đã qua đời. Tôi xin Chúa giúp tôi được thêm lòng thương xót khi sống những mối tương quan trong đời mình.

2 Giếng Rửa tội

Các Giáo phụ thời sơ khai đã coi giếng rửa tội như “cung lòng Hội Thánh.” Tại đây, các Kitô hữu tân tòng tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, sau đó được chìm trong nước tha thứ và bước vào đời sống mới. Mỗi khi vào nhà thờ, bình nước thánh nhắc chúng ta nhớ lại phép rửa tội, đức tin và ơn gọi sống phục vụ Chúa và mọi người.

Con có tin kính Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không? Thưa, con tin.

Con có tin kính Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Chúa Cha, là Chúa chúng ta, được sinh ra bởi Đức Trinh nữ Maria, đã chịu chết và được mai táng trong mồ, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa, con tin.

Con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin

xác loài người sẽ sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Thưa, con tin.

Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hành diện tuyên xưng đức tin ấy, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen (Nghỉ thức Rửa tội)

Đứng bên giếng rửa tội, tôi cầu xin cho mình được sống ơn bí tích Rửa tội ngày một trọn vẹn hơn, biết thương xót như Chúa Cha ngày một hơn, và biết yêu thương như Chúa Con, nhờ quyền năng và hành động của Chúa Thánh Thần.

3 Thánh Gioan XXIII

Đền thờ mới nhất trong nhà thờ Chính tòa được dành để kính Thánh Gioan XXIII, vị Giáo Hoàng đã triệu tập Công đồng Vatican II (1962-1965), Năm Thánh Lòng Thương Xót có mối liên hệ mật thiết với Công đồng; Năm Thánh được khai mạc vào ngày 8 tháng Mười Hai, 2015, kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vatican II.

Ngày nay Giáo Hội lấy lòng thương xót hơn là sự nghiêm khắc để làm phương dược chữa trị... Giáo Hội muốn biểu lộ mình là mẹ hiền thương yêu mọi người; dịu dàng, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và từ tâm với con cái đã lìa xa Giáo Hội. (Thánh Gioan XXIII, thông điệp khai mạc Vatican II, 11 tháng Mười, 1962)

Tại đền thờ Thánh Gioan XXIII, tôi dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, xin Chúa đón nhận ý nguyện của ngài và ban cho ngài được khang an và mạnh mẽ dẫn dắt Hội Thánh vững bước trên đường thương xót.

4 Bàn thờ

Ngày trước chúng ta được dạy rằng “bàn thờ là Chúa Kitô”. Trong bất cứ nhà thờ nào, bàn thờ cũng là “trung tâm của lời tạ ơn”. Trên bàn thờ của nhà thờ Chính tòa có ghi lời Chúa Giêsu nói: “Thầy ở giữa các con như một người phục vụ” (Luca 22:27). Nơi đây Chúa Kitô phục vụ và mời gọi chúng ta hãy tìm Chúa trong việc phục vụ mọi người.

Này đây, tôi đến với bí tích của Con Một Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, như một người bệnh tìm đến với thầy thuốc mang lại sự sống, như một người ô uế tìm đến dòng suối lòng thương xót. (Thánh Tôma Aquinô)

Đứng trước bàn thờ này, tôi tạ ơn vì được lãnh nhận hồng ân Thánh Thể trong đời mình. Tôi cầu xin cho tất cả tín hữu Kitô một ngày kia được cùng nhau dự tiệc tại một bàn thờ duy nhất.

5 Các cửa sổ Lòng Thương Xót

Các cửa kính màu bên vòm cung phía đông trong nhà thờ Chính tòa miêu tả những mối thương người về phần xác trong tương quan với cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Chính yếu là nhắc chúng ta nhớ phép rửa tội chúng ta đã lãnh nhận là lời kêu gọi hãy trở nên những người có

lòng thương xót, gặp Chúa Kitô hiện diện nơi người khách lạ, trần trụi, người đói, người khát, người đau ốm và người đang bị tù đầy.

Bất cứ điều gì các con làm cho một trong số những người bé mọn nhất này, chính là các con làm cho Thầy. (Matthêu 25:40)

Tôi cảm tạ tình yêu giàu lòng thương xót của Chúa đối với tôi, và trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, tôi quyết tìm ra những phương cách cụ thể để biểu lộ lòng thương xót mọi người bằng cách thực hiện những mối thương người về phần xác và phần hồn.

6 Nhà nguyện Thánh Thể

Nhà nguyện gọi lại câu chuyện ông Môsê và bụi gai bốc cháy. Tại bụi gai bùng lửa, Môsê gặp Thiên Chúa hằng sống. Còn nơi đây, chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh, Đấng không ngừng hiển mình cho dân của Người trong phép Thánh Thể.

Lạy CHÚA, lạy CHÚA, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu và hay thương xót, chậm bắt bình và giàu tình thương, luôn trung tín và hằng yêu thương muôn ngàn thế hệ... (Xuất hành 34:6-7)

Tôi nhớ lại những cách Chúa tỏ lòng thương xót đối với tôi qua Giáo Hội, và tôi cầu xin cho Giáo Hội được trung thành biểu lộ gương mặt hằng thương xót của Chúa Cha đối với mọi người.

7 Đền Đức Trinh Nữ Maria

Đức Mẹ đồng Chúa Kitô Hải Nhi, tay Chúa cầm một trái táo, gợi nhớ câu chuyện trong sách Sáng thế. Chúa Kitô, “lòng thương xót xuống thế làm người,” là lời đáp trả của Thiên Chúa đối với tội lỗi: “Trước tội lỗi nặng nề, Thiên Chúa đáp lại bằng cả tấm lòng xót thương. Lòng thương xót bao giờ cũng lớn hơn mọi tội lỗi, và không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha thứ” (Đức Thánh Cha Phanxicô).

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu Eva ở chốn khách đây kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đây, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Cuối buổi hành hương, tôi xin Đức Maria chuyển cầu cho buổi cầu nguyện này đem hoa kết quả trong cuộc sống của tôi và trong Giáo Hội.